

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2022**

1. Nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng

Tính đến tháng 10/2022, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản được 70 công trình lịch sử; có 12/12 huyện, thành phố và 96/143 xã, phường, thị trấn đã xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng, biên niên sự kiện lịch sử đảng bộ địa phương v.v.. Các công trình lịch sử bảo đảm nguyên tắc tính Đảng, tính khoa học và thống nhất chung với lịch sử toàn Đảng, thể hiện được những nét đặc thù riêng của từng địa phương, đơn vị.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 20 trên địa bàn gặp một số khó khăn như: Đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác lịch sử Đảng còn thiếu, trình độ chưa đồng đều; tư liệu bằng văn bản, tư liệu trong các thời kỳ kháng chiến còn ít; việc triển khai nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống các sở, ban, ngành tỉnh và lịch sử đảng bộ một số xã còn chậm v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, hiện tại, địa phương tập trung giám sát 04 dịch bệnh vừa lưu hành, vừa có tính chất xâm nhập nguy hiểm, có khả năng lan tràn, bùng phát, đó là: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng, Covid-19, Đậu mùa khi. Do đó, ông Đoàn Tấn Bửu đề nghị các huyện, thành phố không lơ là trong phòng, chống dịch, tiếp tục duy trì và tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng, chống, nhất là trong dịp Tết sắp tới. Đồng thời, thực hiện tốt khuyến cáo V2K của Bộ Y tế: Vaccin, khẩu trang, khử khuẩn. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949